

Số: 01/TN/ HCGC- BC

Bình Chánh, ngày 26 tháng 10 năm 2021

## THƯ NGỎ

### Vận động Quỹ “Hỗ trợ hoạt động Hội cựu giáo chức huyện Bình Chánh” Năm 2021

**Kính gửi:**

- **Trưởng phòng GD và ĐT huyện Bình Chánh**
- **Hiệu trưởng các trường THCS, TH, MN-MG**

Lời đầu tiên, thay mặt Hội cựu giáo chức huyện Bình Chánh, tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến Lãnh đạo Phòng Giáo dục - Đào tạo và tất cả quý vị về sự quan tâm, chia sẻ và nhiệt tình tham gia đóng góp Quỹ “**Hỗ trợ hoạt động Hội cựu giáo chức huyện Bình Chánh**” liên tục trong nhiều năm qua.

Do Hội cựu giáo chức (CGC) là một tổ chức xã hội - nghề nghiệp của những người nguyên là cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên và nhân viên ngành giáo dục - đào tạo đã nghỉ hưu và không phải là Hội đặc thù theo quyết định 68/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ nên không có biên chế và cũng không được duyệt cấp kinh phí hoạt động. Kinh phí hoạt động của Hội chủ yếu là nguồn tài trợ đến từ tấm lòng thơm thảo của đội ngũ Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên của các trường học trực thuộc Phòng GD&ĐT Huyện Bình Chánh, tự nguyện đóng góp cho Quỹ “**Hỗ trợ hoạt động Hội cựu giáo chức huyện Bình Chánh**” (do Công đoàn Giáo dục Huyện trước đây vận động đóng góp từ năm 2008 đến nay). Đây cũng chính là nguồn tài chính lớn, đảm bảo các hoạt động chăm lo cho Hội viên Hội CGC huyện trong các dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 hàng năm.

Kính thưa quý vị,

Nhằm tạo sự thuận tiện trong việc vận động, quản lý, sử dụng nguồn kinh phí trên, từ năm học 2019-2020, được sự đồng tình về chủ trương của Huyện Ủy và UBND Huyện, sự đồng thuận và cho phép của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, Hội Cựu giáo chức Huyện đã có thư ngỏ gửi trực tiếp cho các trường để vận động đóng góp cho Quỹ “**Hỗ trợ hoạt động Hội cựu giáo chức huyện Bình Chánh**” với định mức vận động là 4.000 đồng/người/tháng và thu luôn 12 tháng. Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” và “Trọng thầy mới được làm thầy” của ngành giáo dục Huyện, năm 2020 vừa qua, **83/83** đơn vị đã tham gia đóng góp ủng hộ cho Huyện Hội với tổng số tiền là **181.356.000 đồng (Một trăm tám mươi một triệu ba trăm năm mươi sáu nghìn đồng)**. Số kinh phí thu được chủ yếu phục vụ cho các hoạt động như thăm, tặng quà cho nhà giáo về hưu gặp khó khăn, tặng quà mừng thọ cho các cụ tròn 70, 75, 80, 85. . .

tuổi, tổ chức Họp mặt truyền thống cho hơn 450 Hội viên CGC Huyện trong dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 hàng năm.

Ngày nhà giáo Việt Nam năm 2021 đã tới gần, chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, chia sẻ và đóng góp hỗ trợ cho Quỹ “**Hỗ trợ hoạt động Hội cựu giáo chức huyện Bình Chánh**” năm học 2021-2022 theo định mức vận động như năm 2020 của tất cả Cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên trong toàn ngành giáo dục huyện, ngõ hầu giúp cho Hội có thể tổ chức tốt ngày các hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên nhân kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2021).

Các đơn vị nộp tiền đóng góp cho quỹ “Hỗ trợ hoạt động Hội cựu giáo chức huyện Bình Chánh” năm học 2021-2022 tại địa chỉ: **Hội Cựu Giáo chức Huyện Bình Chánh – Số tài khoản 6440201040070 – Ngân hàng Agribank – Chi nhánh Nam Thành phố Hồ Chí Minh.** Thời hạn: Từ 28/10/2021 đến 08/11/2021

Chúng tôi cũng rất cảm kích trước sự quan tâm sâu sát, tích cực hỗ trợ và giúp đỡ chí tình của Phòng GD&ĐT Huyện, trường Bồi dưỡng Giáo dục và một số đơn vị trường học, hàng năm đã hỗ trợ, giúp đỡ Hội tổ chức thành công các buổi họp mặt nhân kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam hàng năm, tạo được không khí thân mật, ấm cúng, nghĩa tình.

Hội cựu giáo chức Huyện xin được trân trọng đón nhận và chân thành cảm ơn tấm lòng nhân ái và những nghĩa cử cao đẹp của quý vị.

Trân trọng.

**Ý kiến của Phòng GD&ĐT**  
**Trưởng phòng**



Nguyễn Thị Mỹ Châu

**TM. Ban Thường vụ**  
**Chủ tịch**



Vũ Chấn